



8-101

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(อีเมล) 1712 ๑๕๑
วันที่ ๓-๑-๒๕๖๔ 15.15

ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๒/๒๑

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๔๐๘๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ รวมทั้งสิ้น ๗๒ อัตรา ดังนี้

๑. เห็นควรสนับสนุนการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกรมปศุสัตว์ จำนวน ๓๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและควบคุม กำกับห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมปศุสัตว์กำหนดตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการอย่างน้อย ๒ ปี เพื่อยกระดับการพัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า รวมทั้งควรพิจารณาทบทวนการใช้อัตรากำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

๒. เห็นควรสนับสนุนการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน ๔๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง และภารกิจงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งภารกิจดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่มีความสำคัญ จึงเห็นควรให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกำหนดตัวชี้วัดการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระยะ ๕ ปี เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และปรับรูปแบบการใช้กำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือด้านปฏิบัติการฝนหลวงร่วมกับกองทัพและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

/อย่างไรก็ดี ...

อย่างไรก็ดี การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการหลักที่มีความสำคัญและเร่งด่วนให้แก่ส่วนราชการ ซึ่งในระยะต่อไปจำเป็นต้องพิจารณาหบทวนขทบาท ภารกิจ และการจัดโครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับบริบทของงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนา ระบบงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่ภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนอย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการใช้กำลังคนและภาระงบประมาณค่าใช้จ่าย ด้านบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาตามแผนปฏิรูปประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบงานตำแหน่งและค่าตอบแทน
กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ ๑ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๖๘
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๔